



ที่ พร ๐๐๒๓.๓/ว ๒๖๒

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสำนักงานเทศบาลเมืองแพร่

ด้วยจังหวัดแพร่ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมเด็กวัยเรียนวัยรุ่นให้สามารถดูแลสุขภาพด้วยตนเองควบคู่กับการรู้เท่าทันดิจิทัล (Digital Literacy) ซึ่งได้มีการพัฒนาระบบสมุดสุขภาพดิจิทัล (Yellow Book) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการจัดเก็บข้อมูล และการประเมินสุขภาพอนามัยที่ดีของตนเอง ตลอดจนเสริมสร้างความรอบรู้และส่งต่อข้อมูลด้านสุขภาพที่ถูกต้องไปยังครอบครัว เพื่อน และคนรอบข้างได้

เพื่อเป็นการส่งเสริมเด็กวัยเรียนวัยรุ่นให้สามารถดูแลสุขภาพตนเอง มีทักษะความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี จังหวัดแพร่จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษา ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องร่วมตอบแบบสำรวจความต้องการด้านการดูแลสุขภาพตนเองของเด็กวัยเรียนวัยรุ่น เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบสมุดสุขภาพดิจิทัล (Yellow Book) ภายในวันอาทิตย์ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๗ ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่กลุ่มอนามัยเด็กวัยเรียนวัยรุ่น โทร ๐ ๒๕๙๐ ๔๔๘๗ รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว ๕๐๘๘ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ แนบท้ายนี้ เรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ สำหรับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ขอให้แจ้งเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีสถานศึกษาในสังกัดดำเนินการต่อไป



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร. ๐-๕๔๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๓๐๔

ผู้ประสานงาน นางสาววาสนา ปิ่นแก้ว

กว.ธล
อ.น

๕๐



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่
เลขที่ 4737
วันที่ 28 พ.ย. 2567
เวลา

ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว ๕๐๕๕

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขว่า ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมเด็กวัยเรียนวัยรุ่นให้สามารถดูแลสุขภาพด้วยตนเองควบคู่กับการรู้เท่าทันดิจิทัล (Digital Literacy) ซึ่งได้มีการพัฒนาระบบสมุดสุขภาพดิจิทัล (Yellow Book) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการจัดเก็บข้อมูล และการประเมินสุขภาพอนามัยที่ดีของตนเอง ตลอดจนเสริมสร้างความรอบรู้ และส่งต่อข้อมูลด้านสุขภาพ ที่ถูกต้องไปยังครอบครัว เพื่อน และคนรอบข้างได้

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมเด็กวัยเรียนวัยรุ่น ให้สามารถดูแลสุขภาพตนเอง มีทักษะความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี จึงขอความร่วมมือ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษา ประชาสัมพันธ์ ให้นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องร่วมตอบแบบสำรวจความต้องการด้านการดูแลสุขภาพตนเองของเด็กวัยเรียน วัยรุ่น เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบสมุดสุขภาพดิจิทัล (Yellow Book) ภายในวันอาทิตย์ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๗ ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มอนามัยเด็กวัยเรียนวัยรุ่น โทร ๐ ๒๕๕๐ ๔๔๘๗ รายละเอียด ปรากฏตาม QR Code ท้ายหนังสือนี้



กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น

กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น

โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๑๓

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงาน นางสาวณัฐชา บัวลอย โทร. ๐๘ ๑๘๔๘ ๗๖๓๗

แบบสำรวจ



bit.ly/3ZnRL5S